

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๒๐๕๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๖๗๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ การให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment) เพื่อลดการผลิตและการใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดโลกที่มีการกีดกันสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้านนโยบาย และด้านเทคนิคจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment)

๒. กระทรวงอุตสาหกรรมควรเร่งประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการให้สัตยาบันต่อพิธีสารมอนทรีออลฯ แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวตามข้อตกลง พร้อมทั้งควรเร่งดำเนินการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถลดการใช้สาร HFCs และสารควบคุมอื่น ๆ ภายใต้พิธีสารมอนทรีออลฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบของผู้ประกอบการจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตในกรณีใช้สารอื่นทดแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑, ๕๖๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒

Email: Athipong@nesdc.go.th